

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 31.42 บาท แนวโน้มอ่อนค่า กรอบ 31.35-31.50 บาท

* บาท/ดอลลาร์เช้าวันนี้เปิดที่ระดับ 31.42 บาท อ่อนค่าลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 31.39 บาท แนวโน้มอ่อนค่า ตามการแข็งค่าของดอลลาร์ คาดกรอบวันนี้ 31.35-31.50 บาท

* นายสรรค อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทวันนี้มีแนวโน้มอ่อนค่า ตลาดเริ่มปิดรับความเสี่ยง จากประเด็นเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่ดูจะมีความเสี่ยงมากขึ้น หลังจากที่นายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐ (ยูเอสทีอาร์) กล่าวว่าจีนจำเป็นต้องดำเนินการมากกว่าแค่เพียงซื้อสินค้าจากสหรัฐมากขึ้นก่อนที่สหรัฐและจีนจะสามารถบรรลุข้อตกลงการค้าอย่างถาวร

* ในขณะที่ปอนด์ปรับตัวขึ้นเหนือ 1.33 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน โดยปอนด์ปรับขึ้น 0.4% มาที่ 1.3302 ดอลลาร์ หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์ของอังกฤษ เสนอโอกาสให้สมาชิกสภานิติบัญญัติในการลงมติเกี่ยวกับการเลื่อนเบริกซ์ ซึ่งทำให้มีโอกาสในการหลีกเลี่ยงเบริกซ์แบบไร้ข้อตกลง

* ปัจจัยที่ต้องติดตามคือ รายงานเศรษฐกิจรายเดือนของธนาคารแห่งประเทศไทย จับตาตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดหากเป็นบวกจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้บาทแข็งค่าได้ รวมถึงคืนนี้สหรัฐจะประกาศจีดีพีไตรมาส 4 ซึ่งเป็นประมาณการครั้งที่ 1 ตลาดคาดขยายตัว 2.6% ชะลอลดลงจากที่ไตรมาส 3 ขยายตัว 3.4% หากขยายตัวมากกว่าที่ตลาดคาดจะเป็นปัจจัยบวกให้ดอลลาร์แข็งค่า

* ดัชนีดอลลาร์ล่าสุดอยู่ที่ 96.08 จากวานนี้ 96.15

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 640.04 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 332.08 ล้านบาท

* รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร จากวานนี้เท่ากับ 31.395 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS